

*

GUƠNG ĐIỂN HÌNH HÌNH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TU TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ chân chính và cũng là tấm gương đạo đức của một người bình dị với việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành người cán bộ, đảng viên, người công dân tốt trong xã hội. Qua thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những hành động và việc làm rất đáng được trân trọng và nêu gương.

Nhiều năm học qua, toàn thể Công chức Chi cục Thống kê quận Phú Nhuận luôn thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trong đó có gương điển hình tiêu biểu là ***“Anh Đỗ Minh Trí, sinh năm 1987 - Thống kê viên Chi cục Thống kê quận Phú Nhuận”***.

Với nhiệm vụ được lãnh đạo phân công là chịu trách nhiệm theo dõi, thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình các hoạt động vận tải - kho bãi, sản xuất công nghiệp hàng tháng; triển khai điều tra doanh nghiệp hàng năm cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận và thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên và đột xuất của ngành và của địa phương có liên quan đến những phần việc được phân công phụ trách.

Mặc dù với đôi mắt Anh bị suy thoái về võng mạc, việc đi lại không bình thường như mọi công chức khác trong đơn vị, nhưng Anh sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, vượt qua khó khăn về đôi mắt và luôn phấn đấu hoàn thành tất cả công việc. Các công việc do Anh phụ trách đều hoàn thành tốt và được xếp thứ hạng cao so với các Chi cục Thống kê bạn. Trong năm 2023, Anh được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thống kê Thành phố bình chọn là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Bác Hồ đã dạy: *“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”*. Ở Anh Đỗ Minh Trí hội tụ cả hai - đức và tài. Tôi học tập được rất nhiều điều từ Anh, trong cuộc sống cũng như trong công việc, đặc biệt là tình yêu thương, tâm huyết với nghề, tác phong làm việc khoa học, có kế hoạch. Trong cuộc sống, Anh luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh.

NGÔ TRƯỜNG CHINH

Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch